

BÁO CÁO

**Tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân huyện;
- UBMTTQ VN huyện.

UBND huyện nhận được Báo cáo số 204/BC-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện và Báo cáo số 338/BC-MT ngày 30/12/2022 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2021–2016. Sau khi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, xác minh, giải quyết, UBND huyện báo cáo như sau:

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, BỒI THƯỜNG, MÔI TRƯỜNG

1. Cử tri Nguyễn Văn Mạnh, thôn Đắc Thanh, xã Nam Xuân kiến nghị: Đất ven đường Tỉnh lộ 3 trước đây cắm mốc lề đường chỉ có 24m nay tăng lên 32m. Nếu cắm mốc lề đường tăng lên thì khi giải tỏa làm đường cần đền bù cho nhân dân.

Trả lời:

Ghi nhận ý kiến của cử tri, đối với các trường hợp khi triển khai nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 3, trên cơ sở Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và nguồn gốc, mục đích sử dụng đất của hộ gia đình và quy định của pháp luật hiện hành, khi giải tỏa các cơ quan chức năng sẽ xây dựng phương án để thu hồi, bồi thường theo quy định.

2. Cử tri Văn Thị Hạnh, thôn Xuyên Phước, xã Đức Xuyên kiến nghị: Gia đình bà Hạnh có 01 thửa đất tại thôn Xuyên Hà, xã Đức Xuyên với tổng diện tích là 2.600m², đã nhận bồi thường sạt lở 02 đợt là 1.560m², diện tích còn lại là 1.140m² chưa được đền bù, nhưng khi đo đạc để bồi thường đợt 7 thì chỉ còn lại là 30m². Vậy đề nghị các cấp xác minh và làm rõ số diện tích còn lại của gia đình bà.

Trả lời:

Liên quan đến nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri, ngày 01/3/2023, UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường đã mời cử tri Văn Thị Hạnh và các đơn vị có liên quan để xác minh, giải quyết nội dung kiến nghị. Qua kết quả làm việc, xác minh thì diện tích đất của bà Văn Thị Hạnh kiến nghị nằm ngoài phần diện tích đã được đo đạc, bồi thường trước đây.

Tại thời điểm làm việc, bà Văn Thị Hạnh chưa cung cấp được các hồ sơ chứng minh nguồn gốc đất đối với phần diện tích gia đình kiến nghị. Theo đó, tại buổi làm việc các bên thống nhất đề nghị bà Văn Thị Hạnh cung cấp các hồ sơ có liên quan đến phần diện tích đất mà gia đình kiến nghị cho UBND xã Đức Xuyên để tiếp tục kiểm

tra, xác minh để làm cơ sở giải quyết theo quy định.

3. Cử tri Phan Thị Bích, thôn Đắc Thành, xã Đắc Sôr kiến nghị: Trong nhiều năm qua gia đình bà Phan Thị Bích được nhà nước tạo điều kiện làm nhà ở ở trên đất Lâm trường Đúc Lập. Đề nghị hướng dẫn cho gia đình làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà.

Trả lời:

Về nội dung trên, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Đắc Sôr phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh thì hộ gia đình bà đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 386b, Tờ bản đồ số 11, diện tích 370 m², mục đích sử dụng đất ở nông thôn tại Quyết định số 509/QĐ-UBND, ngày 29/4/2008. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại hộ bà Phan Thị Bích vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tại buổi làm việc ngày 02/3/2023 với UBND xã Đắc Sôr, bà Phan Thị Bích trình bày gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 370 m² đất thổ cư và xin giảm xuống còn 100m² đất thổ cư để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Do đó, các cơ quan chuyên môn đã thông báo và hướng dẫn hộ gia đình bà Phan Thị Bích thực hiện điều chỉnh giảm diện tích đất ở theo đúng hiện trạng sử dụng để gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

4. Cử tri Phạm Ngọc Hòa, Buôn K62, xã Đắc Drô: Vụ tranh chấp giữa nhà ông Phạm Ngọc Hường, Buôn K62, xã Đắc Drô với nhà ông Lê Minh Dương, Công an huyện đã lập Biên bản xác minh đến nay chưa có Công văn trả lời cho công dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Trả lời:

Đối với vụ việc tranh chấp giữa ông Phạm Ngọc Hường và ông Lê Minh Dương liên quan đến đất đai và tài sản trên đất không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an huyện Krông Nô. Do đó, Công an huyện đã hướng dẫn hai bên thực hiện việc khiếu nại, khởi kiện đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Riêng các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, Công an huyện đã chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

5. Cử tri Nguyễn Văn Tuyên, thôn Đắc Hà, thị trấn Đắc Mâm: Gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên, thôn Đắc Hà, thị trấn Đắc Mâm có 01 thửa đất thổ cư giáp khu vực Chi cục thuế huyện Krông Nô (cũ). Năm 2018, gia đình ông có nhu cầu xây nhà trên mảnh đất nói trên, khi làm thủ tục xin phép xây dựng thì được Phòng Tài nguyên và Môi trường trả lời khu đất trên quy hoạch để xây dựng các trụ sở cơ quan Nhà nước và đề nghị cấp đổi một lô đất tương đương ở khu vực cánh đồng La trao, nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được trả lời và giải quyết. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm, xem xét và sớm giải quyết để gia đình ông có đất làm nhà ở, ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Qua kiểm tra, năm 2018 bà Nguyễn Thị Minh Châu đã có đơn kiến nghị đối với nội dung trên, qua đó, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu giải quyết theo quy định.

Qua kết quả xác minh thì bà Nguyễn Thị Minh Châu (vợ ông Nguyễn Văn Tuyền) có nhận chuyển nhượng của hộ ông Y Bhiu Kmăn thửa đất số 325a, Tờ bản đồ số 05, tại thị trấn Đăk Mâm, giáp khu vực liên cơ quan (cũ). Khu vực nêu trên theo quy hoạch chi tiết thị trấn Đăk Mâm và quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2030 thì không được quy hoạch đất ở, do đó không đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng để làm nhà ở.

UBND huyện ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND thị trấn Đăk Mâm rà soát các trường hợp được giao đất giáp khu vực liên cơ quan (cũ) nhưng không đủ điều kiện làm nhà ở theo quy định đề tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng giải quyết phù hợp.

6. Cử tri Trịnh Huy Liêm, tổ dân phố 3, thị trấn Đăk Mâm kiến nghị: Hiện nay, một phần đất của Trường THCS thị trấn Đăk Mâm và của ông Vũ Văn Ty (tổ dân phố 3) có sự tranh chấp. Mặc dù đã được UBND thị trấn trực tiếp làm việc, giải quyết nhưng đến nay hai bên vẫn chưa đi đến sự thống nhất. Cử tri đề nghị cấp trên quan tâm, giải quyết rõ ràng, dứt điểm vấn đề trên để nhà trường có biện pháp quản lý, sử dụng và xây dựng khuôn viên trường học.

Trả lời:

Đối với trường hợp nêu trên, ngày 09/8/2019, UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xử và đã có Công văn số 241/CV-TNMT, về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Vũ Văn Ty, địa chỉ: Tổ dân phố 4, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nông, tỉnh Đắk Nông, theo nội dung công văn, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị hộ ông Vũ Văn Ty sử dụng đúng diện tích còn lại ngoài ranh đã thu hồi và cấp GCNQSD đất cho Trường trung học cơ sở thị trấn Đăk Mâm. Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Chi nhánh VPĐKĐĐ Krông Nông, UBND thị trấn Đăk Mâm xác định mốc giới ngoài thực địa cho hộ ông Vũ Văn Ty để quản lý sử dụng.

Hiện tại, hộ ông Vũ Văn Ty đang liên hệ UBND thị trấn Đăk Mâm để lập thủ tục thu hồi, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất còn lại theo quy định.

7. Cử tri Lữ Văn Hùng, thôn Tân Lập, xã Năm Nung: Ông Lữ Văn Hùng, đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Công Tùng cùng thôn, nhưng 05 tháng sau hồ sơ vẫn chưa được trả lời và giải quyết.

Trả lời:

Tiếp nhận ý kiến kiến nghị cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh thì thửa đất số 27, tờ bản đồ số 22, đo đạc năm 1999 của hộ ông Lữ Văn Hùng không nằm trong diện tích đất giao cho các công ty hoặc diện tích thu hồi đất... do đó, đề nghị ông Lữ Văn Hùng liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nông để được kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.

8. Cử tri Y Bé, buôn Ol, xã Đăk Drô: Việc chăn nuôi vịt của hộ bà Lê Thị Điệp thuộc địa bàn xã Nam Đà quản lý không đảm bảo môi trường, đã làm ảnh

hưởng đến một số hộ dân Buôn Ol có rẫy canh tác gần khu vực nuôi. UBND xã Đăk Drô đã có báo cáo với xã Nam Đà nhưng đến nay chưa kiểm tra xử lý, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xử lý.

Trả lời:

UBND huyện đã giao UBND xã Nam Đà vào ngày 11/01/2023 đã tổ chức làm việc và kiểm tra thực địa tình hình chăn nuôi vịt của hộ bà Lê Thị Diệp. Tại thời điểm kiểm tra, hộ có nuôi vịt ở 02 trại có gây ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Qua làm việc, hộ gia đình cam kết, từ ngày 16/01/2023 cho đến thời gian xuất vịt, khắc phục xây dựng bể xử lý nước thải và không nuôi lứa tiếp theo trong quá trình sửa chữa trang trại.

Đồng thời, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp UBND xã Nam Đà kiểm tra tình hình nuôi vịt của hộ bà Lê Thị Diệp, trường hợp, hộ gia đình thực hiện không đúng như cam kết sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định.

9. Đa số cử tri thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú kiến nghị: Thủy điện Chư Pông Krông đắp nước gây ngập úng lúa nước của 28 hộ dân với diện tích trên 10 ha, đề nghị thủy điện Chư Pông Krông đền bù thiệt hại cho dân và đề nghị các cấp quan tâm xem xét có biện pháp xử lý.

Trả lời:

Đối với nội dung kiến nghị nêu trên, UBND huyện đã chủ động phối với các Sở, ngành của tỉnh và chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Quảng phú xã Quảng Phú đã tiến hành kiểm tra, xác minh thực địa và đánh giá nguyên nhân gây ngập úng như:

- Khu vực cánh đồng Bon Ktăh là thung lũng, xung quanh là các dãy đồi bao quanh, diện tích khoảng 30ha, đến mùa mưa là nơi tụ thủy của các khe suối xung quanh đổ nước về, cánh đồng có mương tiêu thoát nước dài khoảng 02km, rộng trung bình khoảng 03m, chạy dài từ cánh đồng ra đến bờ sông. Theo đó mùa mưa năm 2022 lượng mưa nhiều, mưa liên tục xảy ra mưa cục bộ thì khu vực cánh đồng thấp trũng vẫn bị úng nước nhưng sẽ thoát nước ngay (thời gian lâu nhất là 2 ngày sau khi kết thúc mưa); Bên cạnh đó khi thủy điện Chư Pông Krông tiến hành tích nước để vận hành thì mực nước sông dâng cao hơn so với bình thường, cộng với lượng nước mưa, nên dẫn đến cản trở việc tiêu và thoát nước từ cánh đồng ra mép bờ sông dẫn đến ngập úng.

Đối với nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri, UBND huyện đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và cơ quan chức năng liên quan của tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá và xác định nguyên nhân cụ thể gây ngập úng tại cánh đồng Bon Ktăh để có hướng xử lý, khắc phục. Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH XLD Hưng Phúc đánh giá bổ sung tác động môi trường phần thượng lưu (hồ chứa nước của nhà máy) để xác định khu vực bị ảnh hưởng, làm cơ sở thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân khu vực bị ảnh hưởng (nếu có).

Đồng thời đã đề nghị Công ty Hưng Phúc trong quá trình vận hành thủy điện Chư Pông Krông yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý vận hành thủy điện Buôn Tua Srah và các cơ quan liên quan để theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa,

lũ trên lưu vực, liên hệ theo dõi việc vận hành thủy điện Buôn Tua Srah để vận hành thủy điện Chư Pông Krông theo đúng các nội dung quy định của Quy trình vận hành hồ chứa đã được duyệt, phối hợp kịp thời với các cấp chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị có liên quan trong việc phòng tránh, xử lý các thiệt hại có liên quan, rà soát, đánh giá ảnh hưởng khu vực thượng lưu, hạ lưu đập để đề xuất phương án hỗ trợ cho người dân kịp thời khi bị ảnh hưởng.

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1. Cử tri Nguyễn Văn Mạnh, thôn Đăk Thanh, xã Nam Xuân: Đoạn đường từ thôn Đăk Thanh sang thôn Nam Hợp, trước kia người dân tự đóng góp để làm cầu qua suối. Đến nay, nhu cầu đi lại nhiều, cầu nhỏ, quá tải, đã xuống cấp. Đề nghị cấp trên xem xét làm lại cầu và đường cho Nhân dân đi lại được thuận lợi.

Trả lời:

Qua xác minh, kiểm tra tuyến đường cử tri kiến nghị là tuyến đường liên thôn đã được phân cấp cho UBND xã Nam Xuân quản lý theo quy định; tuyến đường có chiều dài khoảng 1,6km; mặt đường bê tông xi măng rộng 03m; tuyến đường được đầu tư xây dựng từ năm 2019-2022, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại phục vụ sản xuất cho nhân dân trên địa bàn từ nguồn vốn ngân sách huyện và đóng góp của nhân dân. Hiện trạng, trên tuyến có cầu bê tông cốt thép tại Km 0+400 với chiều rộng mặt cầu 03m (bằng chiều rộng mặt đường bê tông xi măng), chưa lắp đặt hệ thống lan can cầu gây tiềm ẩn mất nguy cơ an toàn giao thông, chưa lắp đặt biển hạn chế tải trọng tuyến đường; UBND huyện sẽ chỉ đạo cho UBND xã Nam Xuân lắp đặt biển báo để đảm bảo an toàn cho người lưu thông trong thời gian chờ nguồn vốn bố trí đầu tư.

Bên cạnh đó hiện nay, trên địa bàn huyện với tổng số hơn 755km đường giao thông nông thôn; trong đó, rất nhiều tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng hoặc đầu tư xây dựng từ lâu (hầu hết các tuyến đường được đầu tư từ năm 2005), hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng; trong khi nguồn vốn ngân sách huyện hàng năm còn hạn hẹp, không đáp ứng việc đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện. Do đó, UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri để tiếp tục xem xét bổ sung danh mục công trình nêu trên vào danh mục đầu tư trung hạn trong giai đoạn 2021-2025 để cân đối bố trí nguồn ngân sách hàng năm, ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông chưa được đầu tư hoặc xuống cấp nghiêm trọng phục vụ nhu cầu đi lại phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Cử tri Lý Văn Minh, thôn Đăk Tâm, xã Đăk Drô: Đoạn đường bê tông từ gia đình ông Trình, bà Mai đi vào Đập Y Thịnh xe cát quá tải thường xuyên đi qua đã làm hư hỏng nặng, cử tri ý kiến nhiều lần, các cấp cũng đã trả lời nhưng tình trạng xe cát quá tải vẫn cứ chạy qua thường xuyên. Đề nghị các cấp xem xét vào cuộc xử lý.

Trả lời:

Qua xác minh, tuyến đường mà cử tri kiến nghị là tuyến đường huyện thôn Đắc Tâm xã Đắc Drô đi Năm N'Đir (ĐH67), hiện trạng đường cấp VI miền núi, mặt đường bê tông xi măng rộng từ 03m-3,5m. Tuyến đường được đầu tư thành 2 giai đoạn năm 2017 và năm 2019; hiện trạng tuyến đường đang khai thác, vận hành ổn định, bề mặt bê tông chưa xuất hiện hư hỏng nặng như ổ gà; tuy nhiên, lề đường đất gĩa cổ bị sụt lún cục bộ gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi nhận được kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tổ chức tuần tra, kiểm soát tải trọng tuyến đường nêu trên; tuy nhiên, chưa phát hiện trường hợp nào xe ô tô chở cát đi qua đoạn đường trên mà chủ yếu các phương tiện xe ô tô chở cát lưu thông trên tuyến đường Quốc lộ 28 và tuyến đường huyện ĐH57 (Đắc Mâm - Năm Nung - Năm N'Đir), ĐH 59 (Đường Đắc Tâm - Năm Nung).

UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tải trọng trên địa bàn huyện; trong đó có tuyến đường huyện ĐH67; đồng thời chỉ đạo UBND xã Năm N'Đir tiến hành kiểm tra, có kế hoạch đầu tư sửa chữa đối với đoạn đường nhựa kết nối từ tuyến đường Quốc lộ 28 đến tuyến đường huyện ĐH57 để đảm bảo giao thông được thông suốt. Đồng thời, đề nghị cử tri và người dân cần có sự phối hợp, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về trật tự an toàn giao thông để có biện pháp ngăn chặn xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cử tri Trương Công Hương, thôn Nam Xuân, xã Nam Đà: Đường đi từ ngã tư Nam Đà đến xã Nam Xuân, lượng xe chạy nhiều, quá tải làm đường xuống cấp, hư hỏng, nhiều hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; đồng thời, hiện tại mương thoát nước khu vực nhà ông Nguyễn Văn Đức nằm ở đoạn ngã tư Thôn Nam Xuân bị ngập úng vào mùa mưa, làm ảnh hưởng đến môi trường nước sinh hoạt của người dân khu vực này. Đề nghị huyện sớm quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng sửa chữa để khắc phục tình trạng trên.

Trả lời:

Tuyến đường mà cử tri kiến nghị là tuyến đường huyện Nam Đà đi Tỉnh lộ 3 (ĐH60), hiện trạng là đường cấp V miền núi, nền đường rộng 06m, mặt đường láng nhựa rộng 3,5m. Qua kiểm tra, hiện trạng nhiều vị trí nền, mặt đường bị sụt lún cục bộ, không đảm bảo giao thông, nhiều vị trí rãnh thoát nước dọc đường bị bồi lấp không đảm bảo thoát nước (trong đó có vị trí cử tri kiến nghị). Ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong năm 2023, UBND huyện đã đăng ký sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước tuyến đường huyện ĐH60 từ nguồn kinh phí Bảo trì đường bộ 2023. Do đó, khi cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thì UBND sẽ triển khai khắc phục mặt đường các vị trí bị hư hỏng, xuống cấp.

4. Cử tri Nguyễn Đăng Sử, thôn Phú Cường, xã Đắc Nang: Cống Bảng dẫn nước từ suối Đắc Nang chảy ra sông Krông Nô trên đường Quốc lộ 28 đoạn chạy qua thôn Phú Cường không có lan can, cống nằm ngay tại khúc cua nên rất nguy hiểm, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn làm người dân bị rơi xuống suối. Đề nghị cơ

quan có thẩm quyền xem xét xây hoặc lắp lan can hai bên Công để đảm bảo an toàn cho người dân.

Trả lời:

Qua xác minh, vị trí mà cử tri kiến nghị là công qua đường tại Km 268+540 - Quốc lộ 28; hiện trạng hai bên công ngang đường Quốc lộ 28 không có hệ thống lan can nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã có kiến nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông và Công ty Quản lý đường bộ tỉnh Đắk Nông xem xét, sớm bố trí nguồn kinh phí để khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

5. Cử tri Lý Văn Minh, thôn Đắk Tâm, xã Đắk Drô: Hệ thống thoát nước đường liên xã đi qua thôn Đắk Tâm đoạn nhà ông Lý Đức Quý gây ngập úng ảnh hưởng đến cây trồng của người dân.

Trả lời:

Qua xác minh, đoạn tuyến nêu trên thuộc dự án Đường giao thông từ xã Đắk Drô đi xã Năm Nung, huyện Krông Nô (ĐH59), do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư. Công trình được đầu tư xây dựng từ năm 2021, với quy mô chiều dài 7,6km, nền đường rộng 06m, mặt đường nhựa rộng 3,5m; hệ thống thoát nước cơ bản tận dụng các công hộp ngang đường hiện trạng đã được đầu tư xây dựng (đầu tư năm 2007); tổng mức đầu tư của dự án 20 tỷ đồng. Dự án đầu tư để hoàn chỉnh tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 28 (xã Đắk Drô) vào xã Năm Nung nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội của người dân.

Hiện nay, công trình đang triển khai thi công xây dựng (trong đó có hạng mục hệ thống thoát nước dọc tuyến đường), dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023. Trong khoảng thời gian thi công xây dựng tuyến đường từ năm 2021 đến nay đã có một số ý kiến của cử tri trên tuyến đường về việc ngập úng cục bộ trong mùa mưa và đã được UBND huyện chỉ đạo xử lý. Tiếp thu ý kiến của cử tri Lý Văn Minh, trong thời gian thi công hoàn thành đưa dự án vào khai thác sử dụng, UBND huyện sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn huyện, UBND xã Đắk Drô để đánh giá kỹ việc thoát nước dọc công trình và có giải pháp, phương án thi công tránh gây ngập úng cục bộ trên tuyến đường.

III. LĨNH VỰC THỦY LỢI, NƯỚC SẠCH

1. Cử tri Nguyễn Thế Vinh, thôn Đắk Xuân, xã Đắk Drô: Việc đầu tư mương nội tại khu vực Đắk Xuân và việc thiết kế mương sâu hơn ruộng sau này có đảm bảo có nước tưới cho Nhân dân hay không? Đề nghị các cấp có thẩm quyền kiểm tra?

Trả lời:

Công trình kênh nội đồng cánh đồng Đắk Drô, được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 10/12/2021, về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình nâng cấp, Kênh nội đồng cánh đồng Đắk Drô. Theo đó, có 05 đoạn kênh, với tổng chiều 1205,71m.

Theo kiến nghị của cử tri tại tuyến kênh nhánh (số T4): Dài 738,80m, được nối từ kênh chính cánh Bắc công trình đập Đắk Rồ, thuộc địa giới hành chính thôn

Đắk Xuân chạy dài xuống giáp Buôn Ol thấp hơn ruộng. Đối với tuyến kênh trên, sau khi khảo sát thiết kế đầu tư xây dựng công trình, nhận thấy khu vực cánh đồng từ thôn Đắk Xuân, xuống giáp Buôn Ol, tiêu thoát nước kém, do đó, đã thiết kế tuyến kênh với hai mục tiêu, vừa tưới, vừa tiêu (đáy kênh có cao độ bằng mặt ruộng hiện hữu, cuối tuyến kênh thiết kế thấp hơn ruộng, để việc tiêu thoát nước nhanh). Về nguyên tắc vận hành, khi dẫn nước vào kênh, mực nước trong kênh bình quân cao từ 35-45cm so với thành kênh nên vẫn đảm bảo đưa nước vào ruộng. Còn về mùa mưa nước trong ruộng lớn sẽ theo kênh tiêu thoát, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ, đảm bảo sản xuất cho người dân.

Tuy nhiên, do đặc thù của cánh đồng miền núi không bằng phẳng, cho nên trên cánh đồng có một số thửa ruộng cao cục bộ, có khả năng tuyến kênh không đáp ứng được nguồn nước tưới cho 100% diện tích trên cánh đồng. Vì vậy, đối với những diện tích cao cục bộ, đề nghị người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, hoặc cải tạo ruộng để lấy nước từ tuyến kênh nhằm đảm bảo sản xuất lúa nước hai vụ.

2. Đa số cử tri xã Buôn Choách kiến nghị: Hệ thống kênh mương tưới Trạm 1, 2, 4 xuống cấp, không đảm bảo việc cấp nước cho những hộ ở cuối mương. Đề nghị nâng cấp mương đê bà con đảm bảo tưới cho cây trồng.

Trả lời:

Hệ thống trạm bơm Buôn Choách, xã Buôn Choách, được UBND tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông (Công ty) quản lý, khai thác và bảo vệ Trạm số 1, 2, 3 theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND, ngày 28/12/2011 và Trạm số 4 tại Quyết định số 1058/QĐ-UBND, ngày 21/11/2018. Các trạm bơm có nhiệm vụ bơm cấp tưới nước phục vụ cho khoảng 716,540 ha lúa và rau màu/vụ.

Trong quá trình xử lý, vận hành, Công ty Khai thác các CTTL Chi nhánh huyện Krông Nô đã thực hiện thường xuyên việc bảo dưỡng, nạo vét các tuyến kênh do Công ty quản lý. Tuy nhiên, qua thời gian hệ thống kênh mương của các Trạm bơm đã được đưa vào vận hành sử dụng đã lâu cho nên một số đoạn kênh đã bị xuống cấp. Chi nhánh huyện Krông Nô đã thực hiện kiểm tra, rà soát, hiện trạng công trình và đã đưa vào danh mục đề xuất nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương sửa chữa trong thời gian tới.

3. Cử tri Y Thiên, Bon Choih, xã Đức Xuyên: Kênh mương thủy lợi tại Bon Choi đã xuống cấp trầm trọng. Đề nghị nâng cấp kênh mương thủy lợi để đảm bảo tưới tiêu cho Nhân dân.

Trả lời:

Về trạm bơm điện Bon Choih và hệ thống kênh chính trên cánh đồng bon Choih xã Đức Xuyên, do Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đắk Nông quản lý, vận hành để cung cấp nguồn nước tưới cho cây trồng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi phục vụ sản xuất cho người dân, UBND huyện đã đưa vào kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, nâng cấp sửa chữa khoảng 1.300m kênh chính đã xuống cấp và một số đoạn kênh đất chưa được bê tông hoá đảm bảo nguồn

nước tưới cho người dân sản xuất, phát triển kinh tế nông hộ. Sau khi được bố trí nguồn vốn UBND huyện sẽ triển khai đầu tư nâng cấp sửa chữa.

4. Cử tri Vi Hồng Sen, thôn Đắc Hưng, xã Nam Xuân: Đề nghị cấp trên quan tâm khảo sát suối Lô ô để xây dựng đập đập thủy lợi, tạo điều kiện cho nhân dân có nước tưới cây cà phê và các loại cây công nghiệp vào mùa khô.

Trả lời:

Để đảm bảo nguồn nước tưới, chống hạn cho cây trồng đảm bảo sản xuất của người dân trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, của tỉnh căn cứ các danh mục đầu tư công trình thủy lợi nằm trong Dự án quy hoạch thủy lợi vùng trọng điểm sản xuất lương thực huyện Krông Nô, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 17/5/2015; đồng thời, triển khai rà soát các khu vực sản xuất của người dân trên địa bàn huyện, đang khó khăn về nguồn nước, có khả năng đầu tư xây dựng hồ chứa nhỏ, tham mưu UBND huyện, kêu gọi đầu tư và đề xuất các ngành chức năng của tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện, trong đó có hồ chứa ở khu vực suối Lô ô, xã Nam Xuân.

Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn hẹp, việc đầu tư các công trình thủy lợi lại đòi hỏi nguồn vốn lớn, đến thời điểm hiện nay mới đầu tư xây dựng được hồ chứa Đắc Na, xã Tân Thành, Hồ chứa Nam Xuân... còn lại các công trình khác chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục kêu gọi đầu tư, cũng như đề xuất UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh, bố trí nguồn vốn, đầu tư các công trình, thủy lợi, hồ chứa trên địa bàn huyện, trong đó có hồ chứa ở khu vực suối Lô ô, xã Nam Xuân, theo kiến nghị của cử tri đề xuất. Sau khi được bố trí nguồn vốn sẽ triển khai đầu tư xây dựng.

IV. LĨNH VỰC ĐIỆN

Các ý kiến liên quan đến lĩnh vực điện được Điện lực Krông Nô¹ kiểm tra, giải quyết và trả lời tại Công văn số 90/ĐLKRN-KHKT, ngày 10/2/2023, nội dung cụ thể như sau:

1. Cử tri Nguyễn Hùng, thôn Xuyên Phước, xã Đức Xuyên: Hiện nay, theo nhu cầu xây dựng Nông thôn mới, người dân muốn mở rộng đường giao thông. Tuy nhiên, khi mở rộng thì trụ điện thấp sáng lại nằm ngay giữa đường vì vậy cử tri Nguyễn Hùng đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ di dời trụ điện.

Trả lời:

¹ Qua đây, Điện lực Krông Nô luôn trân trọng, tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, sẽ cố gắng xử lý, giải quyết các kiến nghị của nhân dân, hoặc tham mưu cho ngành Điện, chính quyền và các cơ quan cấp trên có liên quan để đầu tư những công trình điện tại địa phương, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, phục vụ sản xuất, an ninh chính trị và văn hóa trên địa bàn huyện ngày càng tốt hơn.

Qua khảo sát, việc cử tri Nguyễn Hùng kiến nghị di dời trụ điện để mở rộng đường giao thông liên thôn, tại thôn Xuyên Phước, xã Đức Xuyên là chính đáng. Do đó, trong thời gian tới, Điện Lực Krông Nô sẽ lập phương án di dời 02 trụ điện trên gửi Công ty Điện lực Đắk Nông để xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

Trong thời gian chờ đợi ý kiến của Công ty Điện lực Đắk Nông, đề nghị UBND xã Đức Xuyên tuyên truyền đến các hộ dân trong khu vực trên không xâm phạm và làm ảnh hưởng đến kết cấu hiện trạng lưới điện, đồng thời, cam kết với Điện lực việc các hộ dân có đất liền kề đồng ý cho di chuyển trụ điện hiện trạng đến vị trí mới.

2. Cử tri Vũ Văn Hóa, Buôn K62, xã Đắk Drô: Đường điện đoạn từ nhà ông Hòe ngã ba Buôn K62 đến cánh đồng ruộng Ma Lim (dân tự kéo) đã xuống cấp. Đề nghị Điện lực Krông Nô sớm khảo sát, đầu tư kéo đường điện cho các hộ dân khu vực này.

Trả lời:

Qua khảo sát hiện trường, có 07 đường dây sau công tơ kéo về các hộ dân được đấu nối từ cột 24A/33/12-T40 (ĐD475KRN). Ngoài ra, có 03 đường dây điện 3 pha câu phụ do người dân tự kéo và lắp đồng hồ đo đếm phụ tại cột bê tông cạnh cột điện 24A/33/12. Đoạn đầu khoảng 300 mét các đường dây được mắc trên cột bê tông, có một số vị trí dây dẫn thấp không đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng điện và chất lượng điện năng, đề nghị khách hàng phối hợp với Điện lực Krông Nô để gia cố lại lưới điện sau công tơ của khách hàng (trồng lại cột và nâng tiết diện dây dẫn hạ áp sau công tơ), chuẩn bị cột, dây dẫn, phụ kiện liên quan. Hoặc gọi qua số Tổng đài 19001909 để được hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sửa chữa lưới điện.

3. Cử tri Lương Xuân Sậy và Hoàng Văn Phạt, thôn Đắk Tâm, xã Đắk Drô: Đường dây điện 3 pha của một số hộ dân đi qua nhà ông Lương Xuân Sậy và Hoàng Văn Phạt xuống cấp nặng, đứt một dây, hai dây còn lại bị nứt, bong vỏ bọc ngoài, gây nguy hiểm cho nhiều hộ dân. Đề nghị Điện lực có hướng xử lý kịp thời.

Trả lời:

Qua khảo sát thực tế hiện trường, đường dây điện 3 pha đi qua nhà cử tri Lương Xuân Sậy và Hoàng Văn Phạt là đường dây sau Trạm biến áp T167(ĐD473KRN) thuộc tài sản khách hàng Đỗ Thị Hường, trú tại thôn Đắk Tâm, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô. Hiện nay, đường dây hạ áp trên bị đứt một dây, hai dây còn lại bị nứt, bong vỏ bọc ngoài không đảm bảo an toàn, đúng như phản ánh của cử tri.

Điện lực Krông Nô đã có văn bản gửi bà Đỗ Thị Hường đề nghị xử lý ngay đường dây điện 3 pha mất an toàn nêu trên. Nếu gia đình bà Hường không xử lý, khắc phục thì Điện lực Krông Nô sẽ tiến hành ngắt kết nối Trạm biến áp T167(ĐD473KRN), để đảm bảo an toàn cho người dân.

4. Cử tri Nguyễn Xuân Trường, thôn Đák Tân, xã Tân Thành: Điện thấp sáng tại thôn Đák Tân là do dân tự kéo để sử dụng, nhưng hiện nay đã bị xuống cấp, mất an toàn. Đề nghị Điện lực Krông Nô kéo điện lưới quốc gia vào thôn Đák Tân cho dân.

Trả lời:

Qua khảo sát, một số hộ dân đang sử dụng điện của ngành Điện, công tơ điện lắp tại trụ 56/138/30/8-TBA T196(ĐD479KRN). Đường dây sau công tơ dài, sử dụng lâu và không được bảo trì, bảo dưỡng nên đã xuống cấp. Khu vực trên dân cư thưa thớt, không tập trung nên việc đầu tư lưới điện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên Điện lực Krông Nô sẽ tiếp tục đề xuất đưa vào phương án đầu tư trong những năm tiếp theo để Công ty Điện lực Đák Nông xem xét phê duyệt.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng điện, đảm bảo chất lượng điện năng; đề nghị khách hàng phối hợp với Điện lực Krông Nô để gia cố lại lưới điện sau công tơ của khách hàng (trồng lại cột và nâng tiết diện dây dẫn hạ áp sau công tơ). Đề nghị các hộ dân chuẩn bị cột, dây dẫn, phụ kiện liên quan, liên hệ với Điện lực Krông Nô hoặc gọi qua số Tổng đài 19001909 để được hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong quá trình sửa chữa lưới điện.

V. LĨNH VỰC KHÁC

1. Cử tri Nguyễn Xuân Trường, thôn Đák Tân, xã Tân Thành: Ông đã nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách Huân huy chương tham gia kháng chiến chống Mỹ cho Ban chỉ huy Quân sự xã Tân Thành, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nộp về Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết?

Trả lời:

Ngày 04/11/2021, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tiếp nhận hồ sơ của ông Nguyễn Xuân Trường về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương chiến công Hạng ba làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã soát xét và làm Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế theo quy định; tuy nhiên do hồ sơ đến nay quân khu chưa có phản hồi nên chưa có cơ sở để xem xét theo quy định; Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND huyện tiếp tục giao Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ động liên hệ làm việc, khi có kết quả, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tiến hành thông báo cho cử tri được biết.

2. Cử tri Lương Trung Tâm, Thôn Nam Tiến, xã Nậm Nung ý kiến: Gia đình ông Lương Trung Tâm bị ông Vũ Văn Toàn trộm cắp cà phê, Công an xã Nậm Nung lập biên bản hiện trường gửi giao Công an huyện xử lý. Tuy nhiên, ông Nguyễn là Công an đội Điều tra Công an huyện thả người, xử lý không đúng quy định của pháp luật. Ông Lương Trung Tâm làm đơn kiện lên tỉnh thì ông Nguyễn đội Điều tra đưa cho tôi 1.000.000 đồng để yêu cầu tôi rút đơn kiện. Đề nghị các cấp xem xét giải quyết.

Trả lời:

Đối với vụ việc liên quan đến ý kiến của cử tri Lương Trung Tâm, Công an huyện Krông Nô đã tổ chức xác minh, giải quyết vụ việc giữa ông Tâm và ông Vũ

Văn Toàn theo quy định của pháp luật; tại thời điểm ông Lương Trung Tâm gửi đơn và đã kết thúc việc xác minh đối với vụ việc trên.

Việc cử tri Lương Trung Tâm ý kiến liên quan đến đồng chí Nguyễn có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đề nghị ông Tâm cung cấp những tài liệu, chứng cứ liên quan gửi đến Công an huyện để xác minh, làm rõ. Trường hợp Ông Lương Trung Tâm không cung cấp được tài liệu, hình ảnh, chứng cứ liên quan thì không có căn cứ để làm cơ sở giải quyết và ông Tâm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Cử tri Y Vy, bon Ja Răh, xã Năm Nung: Ông bị mất thẻ BHYT nhưng ra BHXH huyện đăng ký làm lại nhưng lâu rồi chưa được cấp lại. Đề nghị BHXH huyện giải quyết cấp lại sớm cho người dân.

Trả lời:

- Qua tra cứu dữ liệu quản lý mã số BHXH trên phần mềm hộ gia đình (HGD) do BHXH huyện đang quản lý thì không có ai tên là Y Vy thuộc Bon Ja Răh, xã Năm Nung. Ông Y Vy chưa được cấp mã số BHXH tại huyện Krông Nô, nên từ trước đến nay ông chưa được cấp thẻ BHYT. Để đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng chính sách về BHYT, đề nghị ông Y Vy liên hệ với UBND xã Năm Nung để làm thủ tục cấp mã số BHXH và đăng ký cấp thẻ BHYT.

- Tra cứu thông tin theo tên “Y Vi” rộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì chỉ xác định được 01 người mang tên Y Vi sinh ngày 15/07/1986, có hộ khẩu tại Buôn Ja Răh, xã Năm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã được cấp mã số BHXH và được cấp thẻ BHYT có hạn sử dụng đến hết năm 2023. Trường hợp ông Y Vy bị mất thẻ thì chủ động thực hiện kê khai nộp hồ sơ cấp lại thẻ BHYT tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của BHXH huyện thuộc Bộ phận Một cửa trong khuôn viên UBND huyện.

- Bên cạnh đó theo quy định từ năm 2018 trở đi BHXH các tỉnh thành phố sẽ không thực hiện in lại thẻ BHYT mới cho người tham gia nếu người tham gia thuộc cùng một đối tượng thụ hưởng chính sách về BHYT từ năm 2016 đến nay. Chỉ thực hiện việc cấp mới với những người tham gia mới ở các đối tượng khác nhau, cấp lại thẻ do bị mất, rách hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ BHYT so với số ĐDCN/CCCD và Giấy khai sinh.

4. Cử tri Huỳnh Tấn Thành, thôn Phú Hòa, xã Quảng Phú: Hiện nay thôn Phú Hòa có địa bàn rộng việc thông tin liên lạc rất khó khăn do dân cư sống không tập trung đề nghị UBND huyện và các phòng, ban của huyện quan tâm, mắc cho thôn Phú Hòa 3 cụm loa và thôn Phú Vinh 3 cụm loa không dây để đảm bảo công tác tuyên truyền của địa phương.

Trả lời:

Qua kiểm tra Đài truyền thanh xã Quảng Phú được xây dựng năm 2001, với hệ thống máy phát sóng công suất 50W và 20 cụm loa lắp đặt trên địa bàn các thôn. Qua thời gian sử dụng, thiết bị điện tử; các cụm loa lắp ngoài trời chịu tác động của thời tiết mưa nắng nhiều năm tình trạng Đài xuống cấp. Năm 2018, UBND huyện

đầu tư nâng cấp máy phát công suất 100W và một số trang thiết bị khác. Tuy nhiên, địa bàn rộng, địa hình đồi núi và dân cư không tập trung, cho nên 20 cụm loa không đáp ứng được công tác tuyên truyền hết các thôn của xã.

Bên cạnh đó, thôn Phú Hòa và thôn Phú Vinh cách xa trung tâm xã, nằm trong vùng lõm khuất đồi núi, sóng của Đài truyền thanh xã không có tín hiệu tại hai thôn Phú Hòa và Phú Vinh.

Tháng 3/2017 Đài truyền thanh huyện đã xây dựng cải tiến kỹ thuật và lắp đặt được hai cụm loa FM thu và phát chương trình Đài tỉnh Đắk Nông (không thu phát được chương trình Đài huyện Krông Nô và Đài xã Quảng Phú), tại hai địa điểm nhà ông Trần Văn Dinh, trưởng thôn Phú Hòa, nhà ông Phạm Văn Bình trưởng thôn Phú Vinh. Nhưng hiện nay, Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Nông đã thay đổi phương thức phát sóng; vì thế, hai thôn này không thu được tín hiệu của Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Đắk Nông, do đó hai cụm loa này không thể hoạt động được.

Căn cứ Quyết định 135/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông thì hệ thống Đài truyền thanh FM xã Quảng Phú đang sử dụng tần số cao và có Giấy phép sử dụng tần số đến ngày 19/7/2021, đã hết hạn sử dụng và không được đăng ký gia hạn lại, không được phép đầu tư, nâng cấp mà chỉ khai thác sử dụng các thiết bị hiện có.

Để khắc phục tình trạng tại thôn Phú Hòa và thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, năm 2022, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, UBND huyện đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống Đài truyền thanh thông minh để thay thế Đài phát thanh FM xã Quảng Phú. Hiện đang xin chủ trương chuyển danh mục đầu tư để đầu tư xây dựng Đài truyền thanh thông minh xã Quảng Phú đáp ứng công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là hai thôn Phú Hòa và Phú Vinh.

5. Cử tri Trịnh Huy Liêm, tổ dân phố 3, thị trấn Đắk Mâm: Hiện nay, hiện tượng ma túy xâm nhập học đường có xu hướng gia tăng và biểu hiện dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi hơn. Do đó, việc các đối tượng bán hàng rong trước trường học, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh. Ngoài ra, các hộ kinh doanh buôn bán hàng hóa trước các cổng trường học bán những mặt hàng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho các cháu học sinh. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng trên.

Trả lời:

Công an huyện đã chỉ đạo đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy phối hợp với đội XDPT bảo vệ ANTQ thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn huyện, đã tổ chức **02 đợt** tuyên truyền với **1.480 lượt** tham gia, hiện đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên để tuyên truyền rộng rãi đến học sinh trên địa bàn huyện. Qua đó kịp thời tuyên truyền về tác hại, ảnh hưởng xấu của ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác cho học sinh, sinh viên

và giáo viên nhà trường, chủ động phối hợp với lực lượng Công an khi phát hiện có những hiện tượng trên xuất hiện trong trường học để kịp thời có hướng giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền về tác hại của ma túy. Thường xuyên tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện để người dân cập nhật và phòng ngừa.

Trong năm 2022, Công an huyện đã đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, không để hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn huyện, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc Mông tại xã Quảng Phú: Đấu tranh, triệt phá 24 vụ, 57 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó: đã khởi tố 15 vụ, 26 đối tượng, xử phạt hành chính 31 đối tượng. Ngoài ra, phối hợp với phòng PC04 – Công an tỉnh phát hiện, triệt phá, khởi tố 02 vụ, 03 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó điển hình là phối hợp với phòng PC04 – Công an tỉnh triệt phá 01 vụ, 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 01 bánh hêrôin.

Tổ chức tổng rà soát, lập danh sách theo dõi, quản lý chặt và tăng cường thử (test) các đối tượng nghiện và nghi nghiện: Tiến hành xét nghiệm chất ma túy (test) 130 trường hợp, phát hiện 81 đối tượng dương tính. Xử phạt hành chính 51 đối tượng liên quan đến ma túy, phạt 72.250.000đ; lập hồ sơ giáo dục tại xã 05 trường hợp; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 08 trường hợp.

Về vấn đề người dân bán hàng rong trước trường học tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh, trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện.

UBND huyện ghi nhận ý kiến cử tri đề chỉ đạo Phòng giáo dục Đào tạo huyện; các trường học trên địa bàn huyện, các cơ quan Ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền phụ huynh, học sinh nêu cao tin thần đề phòng, tránh cảnh giác trước những tác hại xấu ảnh hưởng đến môi trường tâm lý, sức khỏe cho các em luôn được đảm bảo.

6. Cử tri Nguyễn Đức Kiên, thôn Đắc Hà, thị trấn Đắc Mâm: Hiện nay, bàn ghế học sinh của Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm bị hư hỏng nhiều, làm ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu. Đề nghị các cấp xem xét đầu tư, sửa chữa để đảm bảo cơ sở vật chất.

Trả lời:

Tiếp nhận ý kiến của cử tri, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra, rà soát thực tế tại Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm. Hiện tại, trường có tổng số là 730 học sinh, số lượng 19 lớp học/19 phòng học với tổng số bàn ghế là 384 bộ bàn ghế (bàn ghế đôi, 02 học sinh/bộ).

Với số lượng bàn ghế hiện có thì đảm bảo đủ, đúng quy định để học sinh học tập; có một số bàn ghế bị hư hỏng mặt bàn từ đầu năm học 2022-2023, đã được Ban Giám hiệu nhà trường kịp thời sửa chữa và thay thế mặt bàn, để phục vụ việc học của học sinh đảm bảo chất lượng của trường chuẩn quốc gia. Như vậy, với số lượng bàn ghế hiện có thì đảm bảo đủ để phục vụ cho việc tổ chức dạy học tại trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, năm học 2022-2023.

7. Cử tri Hồ Sỹ Dũng, thôn Nam Tiên, xã Nam Nung: Gia đình có con em đang đi nghĩa vụ quân sự thì có được miễn, giảm đóng góp những gì không?

Trả lời:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 27/NĐ-CP 27/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau đây:

+ Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì được trợ cấp mức 3.000.000 đồng/suất/lần;

+ Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần;

+ Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại điểm a Khoản này được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ; chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại Điểm b Khoản này được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ;

+ Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, tử trận hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/người.

- Căn cứ Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế thì thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ được hưởng các quyền lợi sau: “Thân nhân của binh sĩ Quân đội đang tại ngũ sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội gồm những thành phần sau:

- Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;

- Vợ hoặc chồng;

- Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông”.

Như vậy đối với các gia đình có con em đang tham gia nghĩa vụ quân sự được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Nghị định 27/NĐ-CP ngày 06/4/2016 và Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, tuy nhiên các gia đình vẫn phải đóng góp các khoản thu theo quy định của Nhà nước và địa phương đề ra.

8. Cử tri Đinh Tiến Tư, tổ dân phố 2, thị trấn Đắc Mâm: Hiện nay, trên địa bàn thị trấn nói chung và Tổ dân phố 2 nói riêng tình trạng một số học sinh trường cấp III điều khiển xe máy net bô, gây ồn ào, mất trật tự trong khu dân cư và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Cử tri đề nghị Công an thị trấn Đắc Mâm, Công an huyện tăng cường tuần tra, phát hiện và có biện pháp xử lý.

Trả lời:

Hiện nay tình trạng học sinh Trường THPT Krông Nô sử dụng phương tiện là xe mô tô để đi học rất phổ biến. Thời gian qua, một số học sinh chạy xe máy nẹt bô, chạy nhanh nhất là giờ đi học và tan học. Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông trật tự tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đối với các trường hợp trên, phổ biến nhất là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người qua định, không đủ tuổi điều khiển phương tiện. Qua công tác tuần tra xử lý vi phạm hành trong lĩnh vực giao thông từ tháng 9/2022 đến nay phát hiện, xử lý **90 trường hợp** là học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ.

Đồng thời, Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, trật tự tiến hành tuyên truyền tại trường học, đồng thời cho các em học sinh và phụ huynh ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, phối hợp với nhà trường thông báo các trường hợp là học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ đến nhà trường. Thời gian tới Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an thị trấn Đăk Mâm tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý tình trạng trên.

9. Cử tri Lại Thị Xuyên, thôn Đăk Hà, thị trấn Đăk Mâm: Hiện nay, xuất hiện tình trạng một số học sinh cấp 1, cấp 2 sử dụng thuốc lá điện tử. Đề nghị phụ huynh, nhà trường và các cấp thực hiện tốt công tác quản lý, điều tra làm rõ nguồn cung cấp để xử lý kịp thời không để tình trạng trên ảnh hưởng đến sức khỏe, việc học tập của các cháu.

Trả lời:

Qua tiến hành xác minh, chủ yếu các học sinh tự đặt mua thông qua các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada,...). Công an huyện đã chủ động chỉ đạo đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy cử lực lượng trinh sát nắm tình hình, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các nhà trường để tuyên truyền, giáo dục về tác hại của thuốc lá điện tử. Bên cạnh đó, Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm soát địa bàn để chủ động phát hiện các cơ sở kinh doanh mặt hàng thuốc lá điện tử để chủ động phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định. Tuy nhiên bên cạnh đó đề nghị các hộ gia đình cần quan tâm theo dõi, giáo dục con em mình biết về tác hại của hút thuốc là điện để phòng tránh.

10. Đa số cử tri cử của thị trấn Đăk Mâm kiến nghị như sau: Hiện nay, cơ sở vật chất của trường THPT Krông Nô qua thời gian dài sử dụng đã có tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường. Đề nghị các cấp xem xét, tạo điều kiện để nhà trường được sửa chữa, nâng cấp về cơ sở vật chất nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Trả lời:

Trường THPT Krông Nô được thành lập năm 1999, cơ sở vật chất của nhà trường phần lớn được xây dựng trước năm 1999, qua một thời gian dài sử dụng rất nhiều hạng mục đã xuống cấp có nguy cơ mất an toàn trong trường học và ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Đối với các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như 30m tường rào phía nhà xe trước trường và 20m tường rào giáp đường lên khu nội trú giáo viên nhà trường đã gắn bảng cảnh báo “khu vực nguy hiểm, cấm lại gần” và thường xuyên nhắc nhở học

sinh nghiêm túc thực hiện để đảm bảo an toàn. Đồng thời, nhà trường đã lập tờ trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí để xây lại hai đoạn tường rào trên.

- Đối với các hạng mục cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường, đơn vị đã tiến hành sửa chữa những hạng mục cấp thiết để phục vụ công tác dạy và học và báo cáo, kiến nghị Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Nông cấp kinh phí để đơn vị tu bổ, sửa chữa toàn bộ cơ sở vật chất đã xuống cấp, hư hỏng. Theo đó, ngày 03/2/2022, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Nông và Sở Xây dựng Đắk Nông đã về đơn vị kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình cần sửa chữa làm căn cứ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất cho trường THPT Krông Nô theo nguồn kinh phí sửa chữa trung hạn giai đoạn 2022-2025.

Như vậy đối với các nội dung kiến nghị nêu trên, nhà trường đã tiến hành đề xuất các cơ quan chức năng tạo điều kiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường học kịp thời để nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo an toàn trường học và đủ điều kiện về cơ sở vật chất để xét trường chuẩn quốc gia mức độ III.

Trên đây là báo cáo giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri của UBND huyện Krông Nô./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Đăng Ánh